

SỰ CẦN THIẾT CÓ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ẢNH SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CẤP HUYỆN Ở TỈNH VĨNH PHÚC

Hoàng Đức Thảo

Phó cục trưởng cục Thống kê Vĩnh Phúc

Từ tình hình thực tế hiện nay, hoạt động sản xuất ở các cấp, các ngành của Tỉnh Vĩnh Phúc đang có đà tăng trưởng khá. Song việc tính toán các chỉ tiêu đó phục vụ cho cấp huyện chưa được xây dựng thành một hệ thống hoàn chỉnh mà chủ yếu dựa trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê của nhà nước để khai thác, sử dụng các nguồn thông tin hiện có và một phần phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người lãnh đạo để có thể đưa ra các chỉ tiêu phân tích đáp ứng phần nào cho công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cách làm như trên hoàn toàn mang tính chủ quan, thiếu sự thống nhất về chỉ tiêu thống kê sử dụng. Vì vậy để đáp ứng được yêu cầu về đánh giá tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong công tác quản lý ở cấp huyện, năm 2002, cục Thống kê Vĩnh Phúc đã tiến hành "Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Vĩnh Phúc". Mục tiêu của đề tài là "xây dựng một hệ thống chỉ tiêu thống kê để giám sát tình

hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội (KT-XH) ở cấp huyện, phục vụ cho công tác chỉ đạo phát triển KT-XH của tỉnh". Vì vậy, trong quá trình triển khai và thực hiện đề tài, ngoài việc nghiên cứu vấn đề cơ bản về phương pháp tính, nguồn thông tin để tính một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cấp tỉnh, cục thống kê Vĩnh Phúc đã tiến hành một khảo sát về *nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cấp huyện*. Công việc này đã được tiến hành trong tháng 10 năm 2002 với đơn vị và phạm vi khảo sát là UBND huyện, thị xã trong tỉnh. Đối tượng được phỏng vấn là chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND cấp huyện.

Kết quả khảo sát ở 7 huyện và có 7/7 huyện đều có chung một số kiến như sau:

+ Việc đánh giá thực trạng tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cấp huyện không phải hiện nay mới đặt ra ở cấp huyện mà do đòi hỏi khách quan của công tác quản lý chỉ đạo phát triển kinh tế từ trước đến nay, nên việc xây dựng được một

hệ thống chỉ tiêu như vậy để đo lường là hết sức cần thiết;

+ Thực tế hiện nay các huyện ngoài việc đã tính các chỉ tiêu về lượng vẫn phải tính một số chỉ tiêu về giá trị phục vụ cho đánh giá tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cấp huyện, nhưng phương pháp tính cũng như nguồn thông tin chưa được thống nhất, phạm vi tính các chỉ tiêu này chưa bao quát theo lãnh thổ mà chủ yếu mới ở phạm vi cấp huyện quản lý, nên sử dụng bị hạn chế việc đánh giá tình hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn của từng huyện chưa được phản ánh hết;

+ Đề nghị tỉnh nghiên cứu sớm để có thể đưa ra một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp giúp cho việc đánh giá tổng quát sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cấp huyện tương tự như đã có ở cấp tỉnh và trung ương như: chỉ tiêu giá trị sản xuất; giá trị tăng thêm (GDP) trên địa bàn huyện (giá so sánh và giá thực tế);

+ Đề nghị tỉnh thống nhất phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất hoặc giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp;

+ Việc tổ chức thông tin ở từng cấp như hiện nay khó thu thập được thông tin theo lãnh thổ (cấp huyện không có thông tin của các doanh nghiệp (DN) nhà nước; DN có vốn đầu tư nước ngoài; DN Trung ương đóng trên lãnh thổ,...

+ Điều kiện cán bộ và kinh phí cho việc tổ chức thu thập thông tin còn hạn chế và khó khăn, nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay.

Những ý kiến khảo sát trên đây phần nào đã phản ánh rất thực tế về việc tính các chỉ tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cấp huyện. Vì cấp này trong phạm vi nhất định đều có chức năng chỉ đạo phát triển kinh tế vĩ mô, nên cũng cần phải có thông tin để đánh giá và chỉ đạo, điều hành. Song trong công tác quản lý hành chính nhà nước ở mỗi cấp khác nhau thì vai trò tính chất và phạm vi quản lý kinh tế vĩ mô cũng khác nhau. Vì vậy không thể coi các nhu cầu về thông tin kinh tế ở các cấp là như nhau. Trong đó những vấn đề liên quan sát thực phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế liên quan đến cấp huyện phải được sớm triển khai và thực hiện theo đúng yêu cầu của đề tài khoa học đã được hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu ■